

ด่วนที่สุด



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๙๕

ถึง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ และสำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น เนื่องจากการปรับปรุงฐานข้อมูลของงานทางมีความสำคัญ ต่อการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับโลก (World Competitive Ranking) และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสำรวจ และลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฐานข้อมูลงานทางของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ในระยะที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น และเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และรายงานผลการดำเนินการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นของจังหวัด ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้ประมวลผลและรายงาน ให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ส่งมาพร้อมนี้

ดังนั้น เพื่อการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมการประชุมในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารจังหวัดแพร่ โดยให้จัดเตรียมข้อมูลสายทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำลังจะขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นมาในวันประชุมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ให้แจ้งองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร ๐๘๑-๖๐๒๒๔๖๖

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว๐๗๐๓๗



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดทำทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๘๓๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๗.๒/ว ๖๗๒๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบ e-Report ซึ่งจะนำมาประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปี นั้น ผลปรากฏว่า ยังมีถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นอีกเป็นจำนวนมาก ประกอบกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้ประชุมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น: การปฏิรูปการบริหารจัดการของหน่วยรับผิดชอบงานทาง รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดทราบแนวทางการปฏิรูปเรื่องดังกล่าวข้างต้น ในเบื้องต้นแล้ว นั้น

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการปรับปรุงฐานข้อมูลของงานทางมีความสำคัญต่อการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับโลก (World Competitive Ranking) และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสำรวจและลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น โดยลดขั้นตอนการจัดตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางหลวงระดับจังหวัดตามข้อเสนอการปฏิรูปของคณะอนุกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานทางของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ในระยะเวลาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น และเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วน สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และรายงานผลการดำเนินการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นของจังหวัดให้กรมส่งเสริม

/การปกครองท้องถิ่น....

การปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้
ประมวลผลและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป ทั้งนี้ รูปแบบการรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว
ให้บันทึกข้อมูลในระบบ e-Report ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๔, ๕๐๖๓๔